



งานสัมมนา

Thailand Competitiveness Conference 2018

Powering Thailand Competitiveness through Digital Transformation

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

สรุปการปาฐกถาพิเศษ

โดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยประเด็นใหญ่ๆ ที่ประเทศไทยควรทำและแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต สามารถแบ่งได้เป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความมั่นคงของประเทศ 2. ด้านความสามารถทางการแข่งขัน 3. ด้านการลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งในประเทศที่มีพัฒนาเพื่อให้เกิดการเติบโต ย่อมทำให้ความเหลื่อมล้ำมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งหากไม่รีบแก้ไขจะทำให้เกิดปัญหาเป็นวงกว้าง และกลายเป็นปัญหาของสังคมที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้ 4. ด้านการพัฒนาคนเพื่อเข้าสู่การรองรับการพัฒนาประเทศ 5. ด้านการรักษา สภาพแวดล้อมของประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งถือเป็น 1 ใน 17 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 6. ด้านการปฏิรูประบบราชการ

ในปัจจุบันดิจิทัลถือมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงประเทศ ที่จะช่วยให้ไทยมีความสามารถเท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ ได้ ดังจะเห็นได้จากการที่ IMD ได้ประเมินความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยที่ถูกประเมินอยู่อันดับที่ 30 โดยใช้ปัจจัยในการประเมินอยู่ 4 ปัจจัย ได้แก่ 1. ความสามารถทางเศรษฐกิจของไทย อยู่ในอันดับที่ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศยังคงอยู่ในระดับดี 2. Business efficiency ถูกประเมินอยู่ในระดับกลาง ซึ่งภาครัฐเชื่อว่าภาคเอกชนจะสามารถร่วมกันพัฒนาให้ดีขึ้นได้ โดยการนำกระบวนการวิจัยเข้ามาปรับใช้ 3. ประสิทธิภาพของรัฐบาลที่อยู่ในอันดับกลางเช่นกัน เนื่องจากในบางประเด็นยังต้องมีการปรับปรุง เช่น เรื่องการจัดเก็บภาษี และ 4. โครงสร้างพื้นฐาน ที่ถูกจัดอยู่ในอันดับท้ายๆ จึงแสดงให้เห็นว่า โครงสร้างพื้นฐานของไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้รัฐบาลปัจจุบันได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น อาทิ รถไฟรางคู่ และเส้นทางเชื่อมไปยังประเทศเพื่อนบ้าน CLMV ทั้งยังมีโครงการขยายสนามบิน และท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น

ในด้านการเงิน รัฐบาลพยายามสร้างระบบการเงินจนเกิดเป็นระบบ พร้อมเพย์ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินให้กับสถาบันทางการเงินของไทย ที่จะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีความพยายามที่จะให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสามารถทางการแข่งขันที่สูงขึ้น เช่น ในพื้นที่ EEC ที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดการลงทุน ซึ่งต่างประเทศต่างได้ให้ความสนใจในการลงทุนเป็นอย่างมาก ทั้งญี่ปุ่น อเมริกา และจีน ทั้งนี้ รัฐบาลไม่เพียงแต่เน้นการลงทุนจากภายนอก แต่ยังเน้นการลงทุนจากบริษัทภายในประเทศด้วย โดยเน้นการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรม ที่จะช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้





งานสัมมนา

Thailand Competitiveness Conference 2018

Powering Thailand Competitiveness through Digital Transformation

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ด้าน SME รัฐบาลพยายามเข้าช่วยเหลือโดยการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งในการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อาจส่งผลให้เกิดการว่างงานขึ้น แต่ SME คือส่วนสำคัญที่จะเข้ามารองรับแรงงานจากการว่างงานในอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ได้ โดยสิ่งที่รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือ เช่น การค้ำประกันเงินทุน รวมถึงเงินกองทุนช่วยเหลือ SME แต่ทั้งนี้แล้ว SME จะต้องมีการปรับตัว ไม่รอแต่ทางภาครัฐ จึงจะช่วยให้ SME สามารถแข่งขันในตลาดได้

ภาคเกษตร ประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศไทยอยู่ในภาคการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ยากจน รัฐบาลจึงมีความต้องการที่จะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง การลดต้นทุนการผลิต และอาศัยกลไกตลาดเป็นตัวนำการผลิต เพื่อให้เกิดการปฏิรูปภาคเกษตร ปรับปรุงประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีเข้ามาเสริม จะช่วยให้ภาคเกษตรของไทยมีความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ประเทศสามารถหลุดพ้นจากประเทศยากจนได้

และประเด็นสุดท้าย คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปฏิรูปการศึกษา ภาครัฐมีความต้องการที่จะพัฒนาแนวคิดให้รองรับกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งหมดนี้จึงถือเป็นกรอบแนวทางที่รัฐบาลพยายามสร้างพื้นฐานให้กับประเทศและส่งเสริมให้ประเทศมีความสามารถทางการแข่งขันมากขึ้นในยุคดิจิทัล และก็หวังว่าภาคเอกชนจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาต่อไป

.....

